

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3134 /LĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa XIV

Kính gửi:

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH ĐỊNH	
Số: <u>1.247</u>	
Ngày: <u>19/10/2020</u>	
Chuyên: <u>A. Thiệu</u>	
Lưu hồ sơ:	

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

photo gửi
các V: ĐBQH

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Bình Định và tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020, nội dung kiến nghị:

" Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống của người dân, trong đó có công nhân, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri đồng tình cao với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay những người làm công nhân khó tiếp cận với gói hỗ trợ của Chính phủ, do phải phụ thuộc vào điều kiện của các doanh nghiệp (chẳng hạn như doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19). Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm tạo thuận lợi cho người lao động dễ tiếp cận hơn với chính sách hỗ trợ này. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm của người lao động, tình trạng mất việc làm, thiếu việc làm tăng. Nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động, người lao động nghỉ việc, làm việc luân phiên, không có lương hoặc thu nhập rất thấp... Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ 62000 tỷ đồng nhưng trên thực tế, nhiều đối tượng thực sự khó khăn vẫn chưa tiếp cận được gói hỗ trợ này. Cử tri đề nghị cần có sự chỉ đạo chặt chẽ trong việc thực hiện hỗ trợ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chính sách, có sự giám sát chặt chẽ để tránh trục lợi chính sách, chống lãng phí." (Kiến nghị số 50)

"Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn chi tiết hơn nữa trong việc rà soát, lập danh sách và chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là nhóm đối tượng lao động tự do và doanh nghiệp bị ảnh hưởng". (Kiến nghị số 51)

"Cử tri đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo việc thực hiện nghiêm Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bờn hiện

nay, ở một số địa phương trong cả nước còn để xảy ra tình trạng chi trả chưa được kịp thời, chưa đúng đối tượng. Một bộ phận cán bộ, công chức đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để trục lợi cá nhân. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ cần có biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo việc hỗ trợ phải được tiến hành kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời điểm để giúp người dân bị ảnh hưởng duy trì và ổn định cuộc sống”. (Kiến nghị số 61)

Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Trong điều kiện hiện nay có nhiều gia đình gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid, cử tri kiến nghị Bộ cần quan tâm về cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực... để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đối với các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế... (Kiến nghị số 63)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Về nội dung xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn, bảo đảm khả năng, không bị trục lợi chính sách và kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm 2020. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Cử tri đề nghị cần có sự chỉ đạo chặt chẽ trong việc thực hiện hỗ trợ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng thời điểm có sự giám sát chặt chẽ để tránh trục lợi chính sách, chống lãng phí giúp người dân bị ảnh hưởng duy trì và ổn định cuộc sống.

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành đồng bộ 06 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện¹. Các địa phương đã chủ động vào cuộc

¹ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp tại Công văn số 797/LĐTĐBXH-BHXH ngày 09/3/2020 và số 1511/LĐTĐBXH-BHXH ngày

rất tích cực, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết, 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch hoặc Hướng dẫn để triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành và triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp tới người dân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể liên quan, tổ chức 15 đoàn kiểm tra, giám sát tại 28 địa phương về tình hình triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Đồng thời, Bộ cũng có Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại địa phương bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và phòng, chống bỏ sót, chi sai đối tượng, sử dụng ngân sách trái quy định pháp luật hiện hành.

Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc,...), về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đối tượng thuộc diện chính sách nào thì đã được tiếp cận, thụ hưởng đúng chính sách đó.

Trên đây là trả lời kiến nghị cử tri của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Bình Định và tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Đoàn Chủ tịch UBTV MTTQVN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ, Vụ Pháp chế, VPB;
- Thường trực HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh Long An, Phú Thọ, Hải Dương, Bình Định;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG



Đào Ngọc Dung

04/5/2020; ban hành Công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thẩm định hồ sơ của các hộ kinh doanh tại Công văn số 1700/TCT-DNNCN ngày 29/4/2020. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 28/4/2020.